



สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

Office of Agricultural Affairs - Royal Thai Embassy - Washington DC

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมาย American COMPETES Act
ซึ่งขยายขอบข่ายของระเบียบ SIMP



เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมาย American COMPETES Act ด้วยคะแนนเสียงสวีสี่ กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๓.๕ แสนล้านเหรียญสหรัฐ (๓.๐๕๖ แสนล้านเหรียญยูโร) เพื่อแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทานและการค้า รวมถึงบทบัญญัติด้านการประมงหลายประการซึ่งรวบรวมมาจากร่างกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงการขยายขอบข่ายระเบียบการตรวจสอบการนำเข้าอาหารทะเล หรือ SIMP (Seafood Import Monitoring Program) เพื่อให้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ที่มีการนำเข้ามายังสหรัฐอเมริกา

H.R. 4521 หรือ American COMPETES Act ผ่านไปด้วยการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียง ๒๒๒ ต่อ ๒๑๐ โดยที่สมาชิกพรรครีพับลิกัน ๑ ราย เข้าร่วมกับร่วมพรรคเดโมแครตในการลงคะแนนเพื่อสนับสนุน ในขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครต ๑ ราย ออกเสียงเพื่อคัดค้านร่วมกับพรรครีพับลิกัน และมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน ๒ รายที่ไม่ลงคะแนน หนึ่งในนั้นคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) Garret Graves (รีพับลิกัน - หลุยส์เซียน่า) ส.ส. Graves เป็นผู้สนับสนุนหลักในการขยายของข่ายระเบียบ SIMP ให้ครอบคลุมสัตว์น้ำทุกชนิด โดยที่ SIMP และประเด็นอื่นๆ ของกฎหมายว่าด้วยการทำประมงผิดกฎหมายและการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ (Illegal Fishing and Forced Labor Prevention Act) ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ทั้งสองพรรคเสนอร่วมกันและทั้งเขาและ ส.ส. Jared Huffman (เดโมแครต - แคลิฟอร์เนีย) เป็นผู้สนับสนุนร่วม ได้ถูกรวมไว้ในร่างกฎหมายที่ผ่านการลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ปัจจุบันระเบียบ SIMP ครอบคลุมสัตว์น้ำจำนวน ๑๓ สายพันธุ์ ร่างกฎหมายที่นำเสนอโดย ส.ส. Huffman และ Graves เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในภาพใหญ่ ที่จะกำจัดการนำเข้าสินค้าประมงที่ได้จากการจับหรือแปรรูปโดยวิธีผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้แรงงานบังคับ และใช้ฉลากปลอมโดยเจตนา

ส.ส. Huffman แกลงในสภาผู้แทนราษฎรว่า ระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นส่วนสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของชาวอเมริกันในเศรษฐกิจโลก เป็นที่ทราบกันดีว่า การทำการประมงในต่างประเทศ ไม่ได้มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานแบบเดียวกับของสหรัฐฯ การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมคือหายนะ และสหรัฐฯ ตั้งใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในเรื่องนี้

ในขณะที่กลุ่มผู้ค้าสินค้าประมงในประเทศบางกลุ่ม ได้เรียกร้องให้มีการขยายขอบข่ายระเบียบ SIMP เพื่อปกป้องสมาชิกของตนจากสินค้าประมงนำเข้าที่มีราคาต่ำกว่า เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมจำนวน ๕๕ ราย ได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร นาง Nancy Pelosi (เดโมแครต - แคลิฟอร์เนีย) เพื่อขอให้ตัดประเด็นการขยายระเบียบ SIMP ออกจากร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า กฎหมายว่าด้วยการทำประมงผิดกฎหมายและการป้องกันการนำเข้าแรงงานบังคับ ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาหลายคณะตามที่กฎหมายกำหนด และไม่พร้อมที่จะประกอบรวมเป็นชุดกฎหมายเพื่อการลงมติโดยสภาผู้แทนราษฎร

ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงซึ่งรวบรวมไว้ในร่างกฎหมายนี้ ครอบคลุมการยกเลิกการทำประมงขนาดใหญ่โดยใช้อวนลอยในน่านน้ำสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลา ๕ ปี การห้ามจำหน่ายหุฉลาม และการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ต้องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ประมงภายในประเทศเป็นลำดับแรก โดยข้อกำหนดสุดท้ายจะบรรลุผลได้ จะต้องได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ

หลังจากที่ร่างกฎหมายได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นาง Beth Lowell รักษาการรองประธานมูลนิธิ Oceana ประจำสหรัฐอเมริกา แสดงความชื่นชมต่อร่างกฎหมายดังกล่าว โดยได้กล่าวว่า เราได้สิ้นสุดบทบาทในการยุติกระบวนการทำลายล้างเหล่านี้แล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการแสดงให้โลกเห็นว่า เราเอาจริงเอาจังในการปกป้องสัตว์น้ำในมหาสมุทร สนับสนุนการทำประมงอย่างรับผิดชอบ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของชาวประมงและอุตสาหกรรมประมงของสหรัฐฯ

ยังต้องจับตามองต่อไปว่า บทบัญญัติด้านการประมงจะถูกบรรจุไว้ในกฎหมายฉบับสมบูรณ์หรือไม่ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ วุฒิสภาได้อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๒.๕ แสนล้านเหรียญสหรัฐ (๒.๑๘๒ แสนล้านยูโร) ซึ่งจะต้องรวมอยู่ภายในกรอบงบประมาณที่เสนอภายใต้ร่างกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประธานของทั้ง ๒ สภา ที่จะพิจารณาว่าจะคงเนื้อหาใดบ้างในร่างกฎหมายฉบับสุดท้าย จากนั้นจึงจะเสนอไปยังประธานาธิบดีโจ ไบเดน เพื่ออนุมัติหรือยับยั้งต่อไป

ที่มา: [US House passes COMPETES Act with SIMP expansion, Graves does not vote](#)

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

